

"ร.มว.ศธ." มอบ "ก.ค.ศ." หารูปแบบใหม่คัดเลือกผอ.โรงเรียน ชีวิตสอบมักมีปัญหาทุจริต

● นำเสนอเมื่อ 12 มี.ค. 2562

11มี.ค.62- “ร.มว.ศธ.” มอบหมายก.ค.ศ.หารูปแบบใหม่คัดเลือก ผอ.โรงเรียน
ไม่ให้ใช้วิธีการสอบอย่างเดียว หลังเกิดเหตุกรณีสอบ ผอ.โรงเรียนของกศจ.กาฬสินธุ์ไม่ชอบมาพากล มอบ
“ปลัด ศธ.”ดูแลแล้วส่ง “โกศล” ประกอบอีกทาง

ตามที่มีกลุ่มผู้สมัครสอบร้องเรียนการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เนื่องจากคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
กาฬสินธุ์ จัดสอบและออกข้อสอบไม่ตรงตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
กำหนดไว้ คือ ไม่มีการสอบภาษาอังกฤษ ซึ่ง กศจ.ชี้แจงว่าเป็นการสอบภาษาขั้นพื้นฐาน 6 ข้อ
แต่เมื่อสอบจริงกลับยากมากไม่ใช่วิธีการสอบพื้นฐาน รวมถึงไม่ได้ใช้ข้อสอบที่ออกโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แต่ใช้ข้อสอบของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ รวมถึงยังมีกระแสข่าวว่า อาจารย์ผู้ออกข้อสอบได้มาเปิดติวข้อสอบด้วย
นอกจากนี้ ยังมีกรณีข้อสอบผิด 4-5 ข้อจนต้องตรวจข้อสอบใหม่และพบว่าข้อสอบผิดจริง
แต่ก็ยังมีกรณีประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบได้เพิ่มเติมจากที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้อีก จึงทำให้ไม่มั่นใจว่าการสอบจะถูกตัด
องและยุติธรรมนั้น

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ร.มว.ศธ.) กล่าวว่า
ในเรื่องดังกล่าว ตนได้มอบหมายให้ นายภาณุ สกมลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) เป็นผู้กำกับดูแล
ซึ่งได้รับรายงานว่ามีกรณีสงเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว แต่ตนยังไม่อยากกล่าวอะไรมาก
ซึ่งคงต้องขอให้ ปลัด ศธ.ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนก่อน
เพราะไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาแต่เชื่อว่าไม่นาน รวมถึงตนยังได้มอบให้พล.อ.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา
ร.มว.ศธ. ช่วยกำกับดูแลตรวจสอบอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้
หากเรื่องดังกล่าวมีการทำผิดที่ลุ่ไปในทางทุจริตในการสอบเกิดขึ้น ตนจะจัดการขั้นเด็ดขาดอย่างแน่นอน
และหากพบมีมูลความผิดจริงก็ต้องโดนทางวินัยกับผู้ที่เขาไปเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยว่ามีใครบ้าง
ซึ่งไม่เพียงจัดการขั้นเด็ดขาดเท่านั้น แต่ตนจะต้องมีมาตรการป้องกันในระยะยาว
เพราะการเขาสู่ตำแหน่งผู้บริหารเมื่อมีการสอบเกิดขึ้น
ก็จะเห็นว่ามีความไม่ชอบมาพากลและเรื่องทุจริตการสอบเกิดขึ้นทุกครั้ง
ดังนั้นเราจำเป็นต้องยกเลิกการสอบดังกล่าว และหาวิธีการคัดเลือกในรูปแบบอื่นแทน ซึ่งเรื่องนี้ได้มอบหมายให้
ก.ค.ศ.
ไปดูข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วว่าจะดำเนินการอย่างไรหากจะยกเลิกการสอบคัดเลือกการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถาน
ศึกษา

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [ไทยโพสต์ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562](#)